

ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẠI HỘI XII

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2024

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2024, là sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng của tuổi trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đại hội diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Với tinh thần “**Khát vọng - Xung kích - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển**”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2024 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định quyết tâm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, cổ vũ, động viên đoàn viên, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo, xung kích, cùng đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Học viện.

Chủ đề của Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2024 này là “**Khát vọng - Xung kích - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển**”

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN
VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2019 - 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đoàn Thanh niên Học viện hiện nay có hơn 8000 đoàn viên. Các đoàn viên này đang sinh hoạt tại 17 Liên chi đoàn (trong đó có 01 Liên chi đoàn Chương trình Quốc tế), 02 chi đoàn Cán bộ và chi đoàn Giảng viên. Với đặc điểm 100% sinh viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trình độ văn hoá, nhận thức của đoàn viên tương đối đồng đều, hầu hết đoàn viên - sinh viên yêu ngành, yêu nghề mình đã lựa chọn. Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Đoàn Thanh niên Học viện gặp một số thuận lợi và khó khăn trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Cụ thể như sau:

1. Thuận lợi

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng uỷ, Ban Giám đốc cũng như các khoa, phòng và các tổ chức đoàn thể trong Học viện. Đây là nguồn động viên rất to lớn đối với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện trong quá trình hoạt động.

Với đặc điểm gần như toàn bộ đoàn viên là sinh viên - đây là một thế mạnh về nhân lực sẵn sàng tham gia các hoạt động.

Nhìn chung đại đa số đoàn viên có phẩm chất chính trị tốt, có lối sống lành mạnh, có trí tuệ, chăm chỉ học tập và nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động vì cộng đồng. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp năng động, nhiệt tình, sáng tạo. Bên cạnh đó, đoàn viên Học viện được học tập, rèn luyện trong một môi trường nghiên cứu, học tập lý luận Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; được tổ chức và quản lý chặt chẽ theo 03 cấp Chi đoàn, Liên chi đoàn và Đoàn Thanh niên Học viện, nhiều sinh viên là đảng viên trong độ

tuổi đoàn. Tư tưởng đoàn viên ổn định, thái độ học tập, rèn luyện tốt, say mê với ngành nghề đã lựa chọn. Đó là những yếu tố vô cùng thuận lợi, góp phần quyết định việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Hầu hết đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn đều là những cán bộ đoàn có trình độ, có năng lực, năng động, nhiệt tình, biết tổ chức, lôi cuốn, tập hợp đoàn viên tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Học viện là một trường Đảng với thế mạnh là lý luận chính trị và truyền thông cũng đã góp phần tạo ưu thế cho Đoàn Thanh niên trước nhiều hoạt động.

2. Khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi trên, trong năm học qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện cũng đã gặp một số khó khăn, đó là:

Một bộ phận đoàn viên - sinh viên vẫn còn chưa có ý thức vươn lên trong học tập, tu dưỡng đạo đức; còn thiếu và yếu về kỹ năng sống và học tập; vẫn còn tình trạng lười học tập, nghiên cứu khoa học và tiêu cực trong học tập, thi cử.

Vẫn còn xuất hiện tình trạng đoàn viên - sinh viên đi làm thêm theo phong trào không đúng ngành nghề.

Một bộ phận sinh viên không quan tâm tới các hoạt động tập thể, hoặc hoạt động mang tính mang tính đối phó, hình thức; ý thức tổ chức kỷ luật còn kém.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây rất nhiều khó khăn cho Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên Học viện. Có những thời điểm toàn bộ đoàn viên là sinh viên chuyển sang trạng thái học trực tuyến dẫn đến việc thiết hụt trầm trọng lực lượng tham gia hoạt động.

Mặt khác, các đoàn viên từ năm thứ 3, 4 phải trải qua quá trình kiến tập, thực tập và các kỳ thi nên thời gian hoạt động Đoàn ít đã gây ra sự thiếu hụt các cán bộ đoàn chủ chốt ở các cấp.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NHIỆM KỲ 2019 - 2022

1. Công tác giáo dục

1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Đoàn Thanh niên Học viện triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ***“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”***.

Với đặc thù là trường đào tạo khối lý luận và báo chí truyền thông, do vậy fanpage Đoàn Thanh niên Học viện ngoài việc đưa các thông tin hoạt động của đơn vị thì luôn chú trọng tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều hình thức đa dạng để dễ tiếp cận.

Cùng với sự quyết tâm ngày càng đổi mới của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đoàn Thanh niên cũng luôn cố gắng đổi mới, sáng tạo trong việc xây dựng và tổ chức các hoạt động Đoàn, qua đó cho đoàn viên sinh viên nhận thấy sự thiết thực và tham gia hào hứng các hoạt động Đoàn. Các Câu lạc bộ, Đội sở thích hay học tập cũng xây dựng các nội dung hoạt động vừa sôi nổi vừa gắn việc giáo dục đoàn viên sinh viên với mục tiêu xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, tạo điều kiện để đoàn viên sinh viên có tiền đề phấn đấu, trưởng thành.

- Thực hiện *Kết luận số 05 của Ban Chấp hành TW Đoàn khóa XI về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”*

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Học viện đăng cai và cử nhiều lượt ĐV-SV tham gia các Tọa đàm, Hội thảo khoa học, như: “Thanh niên với việc đấu tranh trên mạng internet chống lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”, “Nhìn lại biến động chính trị ở Liên Xô và Đông Âu thời kỳ khủng hoảng, sụp đổ - Những bài học đối với công tác tư tưởng trong thanh niên hiện nay”, “Nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Thanh niên và kiến nghị các giải pháp”, “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay”, “Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay”...

- Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên Học viện cũng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đoàn Thanh niên Học viện đã phát động nhiều đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức cho 100% các đoàn viên tham gia phong trào *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*, Cuộc thi *Tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh* với chủ đề: “*Ánh sáng soi đường*”, Cuộc thi *Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí*, Cuộc thi *tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)*. Tham gia đóng góp nhiều bài tham luận chất lượng trong các buổi tọa đàm liên quan đến việc “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” như tọa đàm “*Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, 100% các đoàn viên tham gia đợt sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Đoàn viên - sinh viên Học viện tham gia đầy đủ các buổi học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết như hội nghị trực tuyến “*Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh*”; tham gia các buổi tọa đàm khoa học với các chủ đề “*Tuyên ngôn Đảng Cộng sản và con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*” do Trung ương Đoàn tổ chức, tham dự Báo cáo chuyên đề “*Kinh nghiệm viết bài và đăng bài quốc tế*” do Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã cùng phối hợp với Học viện tổ chức chương trình “*Thông tin về việc truyền đạo của Hội thánh Đức chúa trời cũng như các vấn đề liên quan truyền đạo trái phép trong sinh viên*” nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của đoàn viên trước sự lôi kéo của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước.

- Đoàn Thanh niên Học viện đã cùng với các Liên chi, chi đoàn tham gia và chủ động sáng tạo tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về truyền thống đất nước, truyền thống của Đoàn và truyền thống của Học viện với các hoạt động thường niên như CLB Sân chơi lịch sử, CLB Triết học, CLB Nhà chính trị trẻ... các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giao lưu, gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn, các thế hệ sinh viên, tọa đàm được tổ chức gắn với các nội dung tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm.

Đoàn Thanh niên đã đăng cai và cử nhiều lượt đoàn viên tham gia các Tọa đàm, Hội thảo khoa học do Đoàn Thanh niên CTQG Hồ Chí Minh tổ chức, như: “*Thanh niên Việt Nam với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng*”, “*Nhìn lại sự khủng hoảng, sụp đổ của Liên Xô và định hướng chính trị cho thanh niên*”, “*Trí thức trẻ kiên định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay*”, “*Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới*”, tham gia các hoạt động thao giảng cho Đoàn Thanh niên Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức...

Các hoạt động phong phú, sôi nổi trên đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao lập trường tư tưởng, chính trị trong đoàn viên, khơi dậy ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với cội nguồn, truyền thống, dân tộc; trách nhiệm vì cộng đồng, vì tương lai tươi sáng. Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đoàn đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ Học viện, từ đó có tinh thần và thái độ học tập, rèn luyện tốt hơn.

1.2. Công tác giáo dục truyền thống

Công tác giáo dục truyền thống được Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức hiệu quả, thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước; các sự kiện trọng đại của Bộ, ngành, Học viện và Đoàn thanh niên.

- Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng, kỉ niệm ngày thành lập Đoàn, kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Có nhiều chuyên thăm quan thực tế có ý nghĩa giáo dục cao như: thăm quan khu di tích K9 Đá Chông; thăm quan và dâng hoa, dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích Phủ Chủ tịch; chương trình “Hát tiếp khúc quân hành” tại Lữ đoàn 86, chương trình Giao lưu “Thăm tình quân dân” tại Tiểu đoàn 905, chương trình giao lưu và trải nghiệm thực tế tại trường Sĩ quan Phòng Hóa, chương trình tình nguyện tại Tiểu đoàn 906 Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng... với gần 1000 lượt đoàn viên tham gia.

1.3. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống

Đoàn Thanh niên Học viện thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động, sự kiện cho đoàn viên tham gia, thông qua các hoạt động đó lồng ghép, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, sinh viên.

Thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở đoàn viên thực hiện đúng các nội quy, quy định của Học viện; thực hiện nghiêm túc về trang phục, giao tiếp trong

môi trường trường học. Thực hiện “*Văn minh học đường*” trong đó nhấn mạnh ý thức thực hiện quy định giờ giấc lên lớp, trang phục đến trường, phát ngôn trực tiếp và trên mạng xã hội. Khi phát hiện đoàn viên là sinh viên có những hành vi chưa chuẩn mực, có lối sống chưa lành mạnh, đặc biệt là phát ngôn trên mạng xã hội thì Đoàn Thanh niên Học viện sẽ yêu cầu Ban chấp hành Liên chi và Ban chấp hành Chi đoàn vào cuộc nhắc nhở, khuyến bảo và thậm chí phê bình, họp xét kỷ luật...

Trong thời điểm dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Thực hiện vai trò và nhiệm vụ chính trị của mình, Đoàn Thanh niên vẫn tiếp tục triển khai thực hiện việc đo thân nhiệt và tuyên truyền tuân thủ nguyên tắc 5K, tạo môi trường an toàn và tâm lý yên tâm cho sinh viên khi đến trường. Bên cạnh đó Đoàn Thanh niên Học viện liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng chống dịch cho đoàn viên sinh viên trong đó tiếp tục nhấn mạnh vấn đề phát ngôn, chia sẻ thông tin đúng về công tác phòng chống dịch trên trang thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

1.4. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ý thức chấp hành pháp luật tiếp tục được Đoàn Thanh niên Học viện phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện triển khai thực hiện bằng nhiều phương thức sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, góp phần xây dựng trong đoàn viên, thanh niên ý thức “*Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*”.

Mặc dù thời gian qua, học online chiếm phần lớn, nhưng Đoàn Thanh niên Học viện vẫn kết nối và tổ chức được 05 số liên quan đến hoạt động kỹ năng mềm, cụ thể: “*Gợi trẻ và lối sống Xanh*” phối hợp với Tập đoàn Ecopark, tọa đàm về “*Mất cân bằng giới tính khi sinh cho sinh viên*”, Lễ phát động Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử, tập

huấn An toàn giao thông, tập huấn lái xe an toàn, phương pháp học tiếng Anh hiệu quả và tuyển dụng ĐV-SV dạy Tiếng Anh part-time...

1.5. Kết quả thực hiện các nội dung về công tác nắm bắt tình hình và định hướng dư luận trong đoàn viên - sinh viên khối trường học

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức nhiều buổi trao đổi để các đoàn viên hiểu cũng như nắm được tinh thần việc thực hiện đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, trực tiếp viết cũng như động viên các bạn đoàn viên các bài viết về các hoạt động học tập, rèn luyện, tình nguyện... được thực hiện thường xuyên, qua đó lan tỏa các hành động tốt đẹp để giáo dục ý thức học tập và rèn luyện của đoàn viên. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng về học tập, đời sống... để kịp thời phản ánh với Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng các bộ phận chức năng trong Học viện tại các cuộc giao ban cán bộ quản lý hàng tháng. Qua đây, nhiều vấn đề của sinh viên đã được nắm bắt và giải quyết thỏa đáng.

Bên cạnh đó, bộ phận truyền thông tuyên truyền, động viên đoàn viên chia sẻ thông tin về các sự kiện, ngày kỉ niệm, các chủ trương lớn của Đảng, đất nước và dân tộc... Đặc biệt là Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp...

2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng

Nhiệm kỳ qua, hoạt động và phong trào thanh niên học viện tiếp tục có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ góp phần vào sự phát triển chung Học viện và đất nước.

2.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức các hoạt động tình nguyện nổi bật như: đã phát động kêu gọi cán

bộ, giảng viên, sinh viên Học viện cùng vận động nguồn xã hội hóa để tổ chức được chương trình tình nguyện cứu trợ đồng bào tại 03 huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh ngay khi lũ lụt mới đang bắt đầu rút với tổng kinh phí đến gần 400 triệu đồng (trong đó 230 triệu bằng tiền mặt trao trực tiếp cho các hộ dân bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương; còn lại là quần áo, nhu yếu phẩm, lương thực - thực phẩm, vở viết...). Chương trình đã được Truyền hình Thanh niên thực hiện phóng sự phát trên VTV.

Đoàn Thanh niên Học viện thường xuyên có đội hình Tình nguyện tại chỗ là đội SVTN Dịch Vụ Hậu - AJC trên địa bàn phường. Đội tình nguyện có gần 30 thành viên, thường xuyên tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên phường và tham gia các hoạt động của khu dân cư. Trong năm học qua, Đội đã tích cực tổ chức các hoạt động như vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự, bóc quảng cáo, sơn sửa bột điện, hỗ trợ công tác đo thân nhiệt cùng các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch Covid-19, tham gia hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi cho các trường cấp II và cấp III trên địa bàn phường. Trong hoạt động Tiếp sức mùa thi 2021: đội SVTN Dịch Vụ Hậu - AJC hỗ trợ tại các điểm thi Tốt nghiệp THPT trên địa bàn phường.

Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức nhiều hoạt động và mô hình tình nguyện, như: thành lập đoàn tình nguyện tham gia cùng Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh An Giang với nội dung trao tặng quà cho bà mẹ Việt Nam và đơn vị biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các mô hình tình nguyện tại chỗ cũng như các đội tình nguyện Hội đồng hương ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Bình,... với hàng trăm lượt đoàn viên - sinh viên tham gia với các nội dung như hỗ trợ đồng bào địa phương vệ sinh môi trường, thực hiện công trình thanh niên, phát thanh tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của

Nhà nước, tặng quà cho các hộ dân hay học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ có công với cách mạng...

Hàng năm, Đoàn Thanh niên Học viện tham gia 02 chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”: tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi đối tượng là các em học sinh cấp II và cấp III trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu; tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi cho kỳ thi Năng khiếu Báo chí do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức với các nội dung hướng dẫn người nhà và thí sinh làm thủ tục thi, tìm chỗ ở trọ, trông giữ đồ đạc cho thí sinh, hỗ trợ nước uống và sữa cho hơn 3.000 thí sinh và người nhà tham gia kỳ thi.

Đoàn Thanh niên Học viện phối hợp với Thành đoàn Yên Bái tổ chức chương trình tình nguyện Mùa Đông tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Trong hơn 3 ngày tổ chức hoạt động, chương trình đã thực hiện bê tông hóa được hơn 2km đường núi, tặng hơn 100 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho đồng bào địa phương và các em học sinh trường liên cấp Dế Xu Phình với tổng giá trị trên 300 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Học viện đã đồng hành với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức chương trình “Xuân ấm cho em” trao tặng gần 2000 áo len và khăn ấm, hơn 3.000 quyển vở, 30 thùng sữa, mì tôm, khẩu trang... cho các em học sinh các trường mầm non và tiểu học ở huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng tổ chức một chương trình tình nguyện, tặng quà cho đồng bào và các em học sinh xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

Đoàn Thanh niên Học viên đã tổ chức chương trình tình nguyện Đông Ấm yêu thương tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang với tổng giá trị lên tới 80 triệu đồng, bao gồm kinh phí xây dựng 02 mô hình “Cải tạo

vườn tạp”, 6 thùng sữa bột, 20 thùng sữa pha sẵn, 500 vở tập, gần 3000 khẩu trang vải y tế kháng khuẩn, 100 kg gạo, 200 đôi ủng học sinh...

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên cũng phối hợp với Binh chủng Hóa học tổ chức chương trình tình nguyện Đông Ám yêu thương tại Hòa Bình với tổng kinh phí đóng góp lên tới 30 triệu đồng.

Trong suốt nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức được 3 chương trình Chuyển xe về Tết miễn phí cho sinh viên Học viện về quê miền Trung và lan tỏa được nhiều giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Đóng góp vào công tác phòng chống dịch COVID - 19, Đoàn Thanh niên đã có hơn 1.500 lượt đoàn viên tham gia thực hiện việc đo thân nhiệt cho gần 300 nghìn lượt cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên khi đến làm việc và học tập tại Học viện (tại cổng trường và trực tiếp trên lớp học).

Đồng thời, vận động được các nhà hảo tâm ủng hộ công tác phòng, chống dịch của Đoàn Thanh niên cũng như của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong chương trình ủng hộ nhân dân Bắc Giang của Đoàn Khối cơ quan Trung ương, Đoàn Thanh niên Học viện cũng đã ủng hộ hiện vật trị giá 100 triệu đồng. Huy động được hơn 200 triệu đồng học bổng cùng hơn 50.000 khẩu trang và hàng trăm lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn... hỗ trợ các đoàn viên - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch cũng như công tác phòng chống dịch của Học viện. Tổ chức 08 lần hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho đoàn viên - sinh viên tại khu vực công học viện với số lượng trên 1000 suất quà và 02 lần hỗ trợ mì tôm và khẩu trang cho gần 1.000 sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào bị kẹt tại Ký túc xá Học viện do dịch.

Đoàn Thanh niên cũng đã vận động nguồn xã hội hóa gồm lương thực, thực phẩm, rau củ quả... trao hỗ trợ gần 1.500 suất quà cho cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên của Học viện cùng người dân Tổ dân phố số 9 phường Dịch Vọng Hậu gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch. Nhiều đoàn viên - sinh viên của Đoàn Thanh niên Học viện đã xung phong trực tiếp tham

gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các vùng tâm dịch như Tỉnh Bình Dương hay các phường ở Hà Nội.

Tổng kinh phí huy động được từ nguồn xã hội hóa của Đoàn Thanh niên Học viện đóng góp vào công tác phòng, chống dịch COVID - 19 cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng cùng xã hội nói chung đến thời điểm hiện nay trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Đoàn Thanh niên cũng đồng hành với Học viện trong việc tham gia các hoạt động Tư vấn Tuyển sinh tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, tham gia “Ngày hội tư vấn tuyển sinh - AJC Open Day Online”...

Văn phòng Đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên Học viện là đơn vị nòng cốt tham gia trong công tác tổ chức, hậu cần, đảm bảo được thành công chung cho hầu hết các chương trình của Đoàn Thanh niên Học viện. Tiêu biểu như phục vụ đón Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Mô-zăm-bích do Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức... các sự kiện lớn của Học viện Báo chí và Tuyên truyền như Khai giảng năm học mới, các hội nghị, hội thảo.... cũng như của Đoàn Thanh niên nói riêng. Bên cạnh đó cũng là đơn vị tiêu biểu trong các hoạt động hỗ trợ các đơn vị trong Học viện cũng như trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn Thanh niên Học viện cũng đã tổ chức được 08 chương trình Hiến máu theo đề nghị của Viện Huyết học và Truyền máu TW với tổng số là hơn 2800 đơn vị máu và vinh dự góp phần vào việc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được nhận giải thưởng Giọt Hồng năm 2021.

2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ

Nhân các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đoàn Thanh niên đã phát động tổ chức các hoạt động chào mừng; đồng thời tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, sinh viên về các vấn đề trong xã hội như bạo lực học đường, bình đẳng giới,

sinh sản vị thành niên, an toàn giao thông... Qua đó, tạo cơ hội cho sinh viên đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến của mình về các vấn đề trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Học viện luôn khuyến khích đoàn viên, sinh viên tích cực có các ý tưởng sáng tạo về phương pháp học tập (Câu lạc bộ phục hồi mất gốc Tiếng Anh...) cũng như các hoạt động đoàn thể để đoàn viên có cơ hội phát huy khả năng sáng tạo của mình, tranh thủ tận dụng những ý tưởng hay áp dụng vào thực tế sau này...

2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tại cơ quan, đơn vị

Trong năm học qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã tham gia cùng Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho đơn vị biên phòng ở Tỉnh An Giang (giáp biên giới với Campuchia), giao lưu và tặng quà cho các đơn vị thuộc lực lượng phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng)... Thông qua hoạt động này, các đoàn viên sinh viên muốn tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như an ninh an toàn của đất nước.

Đoàn Thanh niên Học viện cũng luôn tạo cơ hội cho đoàn viên sinh viên thể hiện tinh thần xung kích trong việc bảo vệ Tổ quốc thông qua việc học tập, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tìm hiểu cuộc sống và hoạt động của các đơn vị quân đội.

2.4. Phong trào Văn hoá - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao, Tình nguyện vì cộng đồng

Các hoạt động VH-VN, TD-TT vẫn được duy trì, đổi mới và có tính sáng tạo. Hàng loạt các hoạt động văn hóa - văn nghệ được tổ chức như: chuỗi hoạt động chào Tân sinh viên Welcome to AJC, cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC Speak Up, chương trình chia tay sinh viên Phút Cuối, cuộc thi Tài sắc nữ sinh Báo chí PRESS BEAUTY, giải bóng đá AJC CUP, cử đội tuyển tham gia chương trình "SV - 2020", chương trình liveshow kịch... Trong năm

2021, trước ảnh hưởng của dịch COVID - 19 và quy định thực hiện giãn cách, Đoàn Thanh niên đã chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, kịp thời thực hiện các hoạt động trên nền tảng trực tuyến.

3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập và rèn luyện

“Sinh viên 5 tốt” được Đoàn Thanh niên Học viện xác định là một trong những hoạt động, phong trào trọng tâm, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Đoàn Thanh niên luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Học viện và tổ chức lồng ghép phong trào ngay trong các hoạt động thường xuyên như: Tiếp sức mùa thi, tình nguyện mùa hè, tình nguyện mùa đông, chương trình hiến máu nhân đạo và các hoạt động khác... Đây cũng là tiêu chuẩn bổ sung ưu tiên để bình xét học cảm tình Đảng, trao học bổng, thi đua khen thưởng hàng năm... tạo động lực để đoàn viên sinh viên Học viện phấn đấu.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Học viện thường xuyên tuyên truyền và đã cố gắng tìm ra nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, trưởng thành. Các hoạt động được Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức thường xuyên, đa dạng, cụ thể, phù hợp, gắn với đối tượng sinh viên như: tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ đoàn; cuộc thi văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; chương trình “Hiến máu nhân đạo”, “Người dẫn chương trình tài năng”, tình nguyện vì cộng đồng... cùng các sân chơi cho sinh viên rèn luyện nâng cao thể lực, sức khỏe để đảm bảo tiêu chí thể lực tốt; tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động tình nguyện, xung kích; tạo điều kiện cho sinh viên phát huy các kỹ năng sống... Đồng thời, chú trọng việc giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện Văn minh Học đường cho các đoàn viên.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện có 04 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

3.2. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

Thực hiện các kế hoạch của Đoàn cấp trên các cấp về việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên cũng như căn cứ tình hình thực tế các chuyên ngành đào tạo tại Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện đã tuyên truyền cũng như cử hàng trăm lượt đoàn viên tham dự các hoạt động như Hội thảo, lễ phát động, tọa đàm... về khởi nghiệp trong Thanh niên. Qua đó dần dần từng bước phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện tổ chức các hoạt động để đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của sinh viên Học viện.

3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

Trong năm học qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức được các tọa đàm, các buổi tập huấn về bình đẳng giới với Tổng cục dân số (Bộ Y tế), sức khỏe sinh sản vị thành niên, tuyên truyền nâng cao nhận thức về HIV/AIDS... Trực tiếp đăng cai “Lễ phát động Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử”, qua đó nêu lên các tác hại của việc sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử để hạn chế tiến tới không sử dụng trong môi trường Học viện.

Các hoạt động trên luôn được tổ chức tại Hội trường lớn với sức chứa gần 700 chỗ của Học viện và trong năm qua đã có gần 4000 lượt đoàn viên sinh viên tham gia.

Các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên sinh viên đã trở thành hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Học viện. Trong năm học qua, mặc dù liên tục bị ảnh hưởng đến quy mô hoặc phải hoãn thậm chí hủy bỏ do dịch COVID - 19, nhưng Đoàn Thanh niên Học viện cũng đã tổ chức được nhiều chương trình như: chương trình Chào Tân sinh viên - Welcome to AJC; cuộc thi Tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng - Speak Up với ảnh hưởng toàn miền Bắc; liveshow chính kịch của sinh viên; tham gia thi SV-2020; tổ chức giải bóng đá thường niên của đoàn viên Học viện AJC CUP; đăng cai giải bóng đá “tứ hùng” HCMA OPEN CUP của Đoàn

Thanh niên Học viện CTQG Hồ Chí Minh... Các hoạt động trên luôn được đầu tư về quy mô, mạnh về chất lượng và có số lượng đoàn viên sinh viên cũng như người cố vũ tham gia đông đảo.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” đã được Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung và Đoàn Thanh niên Học viện nói riêng áp dụng từ rất lâu với các hình thức như: miễn giảm học phí cho các Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, miễn toàn bộ đoàn phí cũng như các khoản đóng góp liên quan đến Đoàn Thanh niên Học viện, thường xuyên huy động nguồn xã hội hóa để trao học bổng cho các đoàn viên - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020 tại miền Trung,... Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Học viện có mô hình “Trung tâm đồng hành trợ giúp sinh viên” do các sinh viên đoàn viên chuyên ngành Công tác xã hội làm nòng cốt - hàng năm đều vận động kinh phí để hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức thành công mô hình Câu lạc bộ Phục hồi mất gốc Tiếng Anh. Mỗi tuần 02 buổi sẽ được sử dụng cơ sở vật chất của Học viện để dạy Tiếng Anh miễn phí cho các đoàn viên sinh viên có nhu cầu. Bên cạnh các giảng viên là các bạn đoàn viên sinh viên có trình độ ngoại ngữ cao, Đoàn Thanh niên Học viện cũng luôn kết nối với các doanh nghiệp cùng các Trung tâm Tiếng Anh để cử giảng viên tham gia giảng dạy miễn phí hay trao đổi các phương pháp học tập Tiếng Anh sao cho hiệu quả. Tạo điều kiện giúp đỡ các bạn đoàn viên sinh viên nào có trình độ tốt sẽ được tuyển chọn tham gia giảng dạy thêm với mức thu nhập ổn định tại các trung tâm đó.

Đoàn Thanh niên Học viện cũng tạo điều kiện, cơ chế cho các đoàn viên sinh viên có trình độ Tiếng Anh tham gia các cuộc thi như “Olympic Tiếng Anh toàn quốc” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đạt giải 3; hay các hoạt động giao lưu với các đơn vị Đoàn bạn...

Cán bộ, giảng viên trẻ đang còn là đoàn viên và tham gia sinh hoạt Đoàn tại Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền là không nhiều. Chỉ có 46 đoàn viên chiếm 0,5% số lượng đoàn viên của Đoàn Thanh niên Học viện. Sinh hoạt và rèn luyện tại chi đoàn Cán bộ và chi đoàn Giảng viên; đồng thời với đặc thù công việc và việc tham gia giảng dạy nhiều. Tuy nhiên, các đồng chí đoàn viên là cán bộ, giảng viên vẫn luôn tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện công việc, thực hiện “Giờ giảng Tốt”, tham gia các Hội thi Giảng viên dạy giỏi, tích cực nghiên cứu nâng cao giờ giảng cả về chất lượng và phương pháp, mẫu mực trên giảng đường cũng như trong quá trình làm việc với đoàn viên sinh viên... Chính vì vậy mà các vị trí chủ chốt của Đoàn Thanh niên Học viện vẫn được Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đoàn cấp trên cùng đồng đạo đoàn viên sinh viên tin nhiệm giao cho các cán bộ giảng viên.

4. Công tác quốc tế thanh niên

Trong 17 Liên chi đoàn Đoàn Thanh niên Học viện có 01 Liên chi đoàn của chương trình Cử nhân Quốc tế kết hợp với trường Đại học ở Anh với gần 200 đoàn viên sinh viên và 01 Liên chi đoàn Quan hệ quốc tế với hơn gần 1000 đoàn viên sinh viên Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Đoàn Thanh niên Học viện đã chủ động kết hợp với Ban Hợp tác quốc tế và khoa Quan hệ quốc tế là thường xuyên tuyên truyền, thông tin nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị - tư tưởng, tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế cho đoàn viên.

Tại Học viện, có gần 200 lưu học sinh của nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào đang học tập. Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức 02 chương trình hỗ trợ cho các bạn lưu học sinh như: hỗ trợ mì tôm và khẩu trang trong thời gian giãn cách xã hội; tặng bánh chưng, mì tôm, bánh đậu xanh, sữa, khẩu trang... nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của Việt Nam và các bạn lưu học sinh không về nước được do tình hình dịch tại Lào.

5. Công tác Truyền thông

Trong năm nhiệm kỳ qua, trong thời gian ảnh hưởng bởi dịch và cách ly xã hội, công tác truyền thông của Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt. Hoạt động truyền thông thực hiện Nghị quyết 35; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền về các sự kiện, ngày kỷ niệm lớn của đất nước...; các tin bài về hoạt động của Học viện cũng như của Đoàn Thanh niên luôn luôn được đảm bảo... đến thời điểm này vai trò của page Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng nhiều đơn vị trong Học viện đánh giá cao. Đặc biệt trong các hoạt động thực tế của Đoàn Thanh niên Học viện thì vai trò của truyền thông Đoàn Thanh niên luôn được đánh giá cao trong việc không chỉ dừng ở các sản phẩm truyền thông bằng ảnh chụp mà còn đã xây dựng được các clip tổng quan về hoạt động.

Truyền thông Đoàn Thanh niên đã có những bài viết trên trang Vietnamthinhvuong, chia sẻ các bài viết bảo vệ nền tảng theo quy định, đẩy mạnh việc lan tỏa các nội dung liên quan...

Các sản phẩm truyền thông đã có sự thay đổi, đa dạng về hình thức, nội dung... phù hợp với đối tượng sinh viên.

Chính nhờ việc thường xuyên chú trọng và kịp thời trong công tác truyền thông mà đã giúp quảng bá hình ảnh Đoàn Thanh niên Học viện qua đó được sự đồng hành của nhiều các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội... trong các hoạt động; cũng như sự ủng hộ của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như Đoàn cấp trên các cấp.

6. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn và tham gia phát triển Đảng

6.1. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đoàn

Với quy định tuyển sinh đầu vào của Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu thí sinh phải là đoàn viên. Do vậy, công tác phát triển đoàn viên của

Đoàn Thanh niên Học viện là không có. Tuy nhiên, gần đây, do đặc thù của chương trình Quốc tế mở tại Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thí sinh không phải là đoàn viên theo học thì Đoàn Thanh niên Học viện đang xây dựng phương án kết nạp Đoàn viên mới trong thời gian tới.

Giai đoạn 2019 - 2022, Đoàn Thanh niên Học viện đã đẩy mạnh các nội dung tuyên truyền, giáo dục kết hợp cũng như lồng ghép trong các hoạt động của trên các mặt: rèn luyện về lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị; rèn luyện về đạo đức, lối sống, tác phong đoàn viên; rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện về sức khỏe và rèn luyện ý thức trong xây dựng tổ chức Đoàn.

6.2. Công tác Đoàn tham gia Xây dựng Đảng

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên đã giới thiệu cho Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền gần 300 đoàn viên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về học tập, rèn luyện theo quy định của Đảng ủy Học viện; đồng thời đảm bảo là các đoàn viên tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn Thanh niên Học viện. Đến thời điểm này đã có trên 100 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc triển khai cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trên toàn bộ hệ thống Đoàn của Đoàn Thanh niên Học viện.

6.3. Công tác củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn

Tại Đoàn Thanh niên Học viện, do số lượng số lớp đông nên trong hệ thống bộ máy công tác Đoàn được chia làm 3 cấp: Đoàn Thanh niên Học viện - Liên chi đoàn - Chi đoàn. Sinh hoạt Liên chi đoàn và Chi đoàn là một hoạt động bắt buộc hàng tháng của chi đoàn, cũng là hoạt động chủ yếu để thu hút, tập hợp, giáo dục và rèn luyện đoàn viên. Tuy nhiên hiện nay, do sinh viên theo học tín chỉ nên các chi đoàn gặp khó khăn trong việc sinh hoạt cấp Chi đoàn cho những khóa năm Nhất. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên việc học onl cũng gây khó khăn cho Chi đoàn tất cả các khóa. Trước tình

hình này, Đoàn Thanh niên Học viện vẫn đang tìm giải pháp để khắc phục và hiện nay đang dựa trên văn bản Hướng dẫn Xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”.

Một là, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên sinh viên kể cả các thông tin trên mạng xã hội. Các Liên chi đoàn có trách nhiệm thông qua Chi đoàn chăm lo và quan tâm đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của chi đoàn để hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đoàn viên bớt đi sự thiệt thòi... hàng tháng báo cáo Đoàn Thanh niên Học viện để xem xét phương án hỗ trợ.

Hai là, chủ động trong công tác quản lý đoàn viên. Gồm: yêu cầu các đồng chí cán bộ Đoàn trong Ban chấp hành Đoàn các cấp - nhất là Chi đoàn nắm chắc danh sách đoàn viên; có theo dõi, nhận xét đánh giá; hàng kỳ tổ chức họp bình xét đề xuất cộng - trừ điểm rèn luyện; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn... báo cáo thường xuyên và làm cơ sở cho Liên chi đoàn báo cáo, đề nghị với Đoàn Thanh niên Học viện.

Ba là, các Liên chi chủ động triển khai, phổ biến kế hoạch của Đoàn Thanh niên Học viện về chi đoàn và từ chi đoàn đến các đồng chí đoàn viên căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị mình.

6.4. Công tác cán bộ đoàn

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức được nhiều chương trình tập huấn công tác Đoàn cũng như bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cán bộ Đoàn trường học cho Ban chấp hành Đoàn các cấp kết hợp các chương trình thăm quan thực tế, trải nghiệm trong các môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, nhận thức chính trị... các chương trình đều có sự tham gia đông đảo của cán bộ Đoàn Thanh niên Học viện, Liên chi, chi đoàn cũng như Ban chủ nhiệm các đơn vị chuyên môn, các Câu lạc bộ, đội và đoàn viên tiêu biểu. Bên cạnh đó, cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tự tổ chức các

nội dung tập huấn của riêng đơn vị trên cơ sở tình hình thực tế của đơn vị mình.

Việc nhận xét, đánh giá, thi đua khen thưởng cán bộ Đoàn các cấp cũng được yêu cầu bổ sung thêm các tiêu chí trên cơ sở "Quy chế thi đua khen thưởng các cấp" mà Đoàn Thanh niên Học viện xây dựng từ năm 2018. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Học viện cũng yêu cầu cán bộ Đoàn các cấp phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong tham gia các hoạt động và rèn luyện; những cán bộ Đoàn có biểu hiện không cố gắng, có những suy nghĩ và hành động thiếu tích cực đã được yêu cầu giải trình cũng như tập thể đánh giá công khai trên cơ sở tạo điều kiện cho sửa đổi... điều đó làm công tác đánh giá - thi đua khen thưởng của Đoàn Thanh niên Học viện được rõ ràng, công khai và kịp thời.

6.5. Công tác Tổ chức - Kiểm tra

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra giám sát của Đoàn Thanh niên Học viện vẫn luôn được chú trọng và thể hiện vai trò trong các nội dung công việc, như: các hội nghị kiện toàn, các buổi họp xét phát triển Đảng, các buổi họp đánh giá tình hình hoạt động... ngoài sự tham gia của đại diện Đoàn Thanh niên Học viện thì đều có sự tham gia của bộ phận tổ chức kiểm tra.

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Học viện thường xuyên nắm bắt hoạt động, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời liên chi cũng các chi đoàn có đoàn viên vi phạm... đặc biệt vi phạm về phát ngôn trên mạng xã hội.

Ngay đầu năm học 2020 - 2021, Đoàn Thanh niên Học viện lần đầu tiên tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Công tác Đoàn và Phong trào thanh niên cuối năm học để đánh giá các kết quả đạt được, tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình, bên cạnh đó cũng nghiêm túc phê bình, rút kinh nghiệm với các tập thể, cá nhân chưa thực sự cố gắng trong các hoạt động với quy mô gần 500 cán bộ Đoàn các cấp tham dự. Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên Học viện đã vinh dự được nhận 31 Bằng khen của

Trung ương Đoàn, Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và 131 giấy khen của Đoàn Thanh niên Học viện CTQG Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm học. Đồng thời, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã trao hơn 150 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích.

7. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ

Trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 - 2022, về cơ bản Đoàn Thanh niên Học viện đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra:

- Hầu hết các hoạt động thường niên về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, học tập... đã được triển khai theo kế hoạch, mặc dù có những hoạt động bị chậm tiến độ và kéo dài vượt quá dự định 3 tháng, nhưng vẫn tổ chức được với quy mô hoành tráng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhưng cũng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong thời điểm dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Đảm bảo việc đoàn viên thanh niên tham gia đầy đủ theo yêu cầu triệu tập tại các buổi Hội thảo khoa học, các diễn đàn, các buổi tập huấn kỹ năng mềm cũng như các hoạt động văn nghệ, thể thao và tình nguyện... do Đoàn cấp trên các cấp cũng như do Đoàn Thanh niên Học viện tổ chức

- Năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức được tổng 05 chương trình tình nguyện. Mặc dù vượt so với kế hoạch 03 chương trình, nhưng các chương trình tình nguyện đều rất kịp thời, quy mô và khẳng định hình ảnh của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong việc xung kích tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

- Giới thiệu phát triển Đảng được gần 300 đồng chí đoàn viên và đã có trên 100 đồng chí được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng; các đồng chí còn lại đang trong quá trình thẩm tra hoặc chờ kết nạp.

- Việc thực hiện Văn minh học đường bước đầu có kết quả. Không có đoàn viên nào tham gia biểu tình trái pháp luật, gây rối trật tự an toàn xã hội,

vi phạm về phòng chống lây lan dịch bệnh, phát tán, đăng tải các nội dung sai sự thật trên mạng xã hội. Các phát ngôn trên mạng xã hội sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực cũng đã giảm đáng kể.

- Tỷ lệ đoàn viên tham gia vào hoạt động Đoàn ngày càng tăng. Theo số lượng thống kê sơ bộ của các hoạt động, có gần 100% đoàn viên sinh viên đã tham gia ít nhất 01 hoạt động Đoàn cấp Đoàn Thanh niên Học viện.

2. NHỮNG HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC; NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

2.1. Những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên một số hoạt động đã được phê duyệt, triển khai nhưng phải trì hoãn và thậm chí hủy bỏ không thể triển khai theo đúng kế hoạch. Bên cạnh đó việc tổ chức các hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thường xuyên phải điều chỉnh: thời gian, địa điểm, việc huy động tham gia, học online... Dẫn đến công việc bị dồn do việc thực hiện giãn cách theo quy định phòng, chống dịch... Việc thực hiện các hoạt động trên nền tảng trực tuyến cũng ảnh hưởng đến tâm lý, ý thức và trách nhiệm của đoàn viên (nhất là sinh viên) trong việc tham gia các hoạt động Đoàn.

Hầu hết đoàn viên Học viện là sinh viên và cũng là lực lượng chính tham gia công tác Đoàn. Do ảnh hưởng bởi dịch nên chưa có nhiều cơ hội được tham gia cũng như được tập huấn công tác Đoàn... dẫn đến còn hạn chế về năng lực, kinh nghiệm tổ chức công tác Đoàn và phong trào Thanh niên.

Lực lượng đoàn viên là cán bộ, giảng viên gộp cả 02 chi đoàn chỉ còn có gần 50 người, giờ giảng và công việc nhiều... nên nhân sự tham gia công tác Đoàn với vai trò cán bộ Đoàn là còn mỏng.

Một bộ phận đoàn viên chưa có ý thức tham gia các hoạt động Đoàn, đặc biệt là các hoạt động về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; một số khác vẫn còn tự ti, rụt rè nên việc đóng góp cho ý tưởng hoạt động và triển khai các phong trào còn hạn chế.

Đội ngũ cán bộ Đoàn đa số hoạt động kiêm nhiệm nên chưa thực sự phát huy hết năng lực và nhiệt tình công tác. Nghiệp vụ công tác Đoàn của một số cán bộ Đoàn còn hạn chế về năng lực và chưa thật sự nhiệt tình với công tác Đoàn.

Một số đoàn viên thanh niên chưa nhận thức đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với Học viện, với tập thể; tham gia các hoạt động chưa thực sự với tinh thần trách nhiệm tình nguyện.

Việc động viên, tổ chức và tập hợp cán bộ trẻ tham gia hoạt động Đoàn còn nhiều hạn chế, chưa tìm được hình thức và biện pháp có hiệu quả phù hợp.

Công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kế cận còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Một bộ phận cán bộ đoàn, đội ngũ Ban Chấp hành ở các cấp chưa nhận thức rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ trong việc tham mưu cơ chế hoạt động, tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của đoàn cấp trên, chưa tìm tòi những phương thức thu hút, tập hợp đoàn viên trong đơn vị. Hoạt động đoàn cấp Học viện tương đối ổn định song ở cấp chi đoàn còn gặp nhiều lúng túng

Những ảnh hưởng của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, quá trình mở cửa và hội nhập cũng đã tác động không nhỏ đến công tác Đoàn và phong trào đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua.

Công tác nghiên cứu định hướng của Đoàn Thanh niên Học viện chưa ngang tầm với sự phát triển thực tế của thanh niên, chưa có lý luận và giải pháp thuyết phục về một số vấn đề do thực tế đặt ra, nhất là trong công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Tư duy của một bộ phận cán bộ Đoàn trên một số lĩnh vực chậm đổi mới, chưa đáp ứng được đòi hỏi đoàn viên, thanh niên; tác phong, lề lối công tác còn thiếu sâu sát, chưa gắn bó với đoàn viên, thanh niên

Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương ở một số đơn vị chi đoàn còn chậm; tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp vẫn là khâu yếu.

2.3. Bài học kinh nghiệm được rút ra trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên

Một là, mọi hoạt động của Đoàn phải thiết thực, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp và phát triển tài năng, kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành những kiến thức đã được tiếp thu; Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung phong tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, tạo điều kiện cho đoàn viên tự khẳng định và phát triển.

Hai là, coi trọng công tác cán bộ, đánh giá đạo đức và sử dụng đúng năng lực, trình độ cán bộ, từ đó tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng và trưởng thành, tạo sự kế thừa trong công tác cán bộ là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc duy trì và phát triển công tác Đoàn Thanh niên Học viện.

Ba là, trong công tác chỉ đạo thể hiện tính sáng tạo, nhạy bén, bám sát nhiệm vụ của Học viện, nhiệm vụ chính trị của người đoàn viên trong trường học đồng thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, khoa, ban trong Học viện; tích cực khai thác nguồn lực của xã hội phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Học viện

Bốn là, hoạt động phong trào có sự đầu tư chiều sâu, hướng về chi đoàn, hướng về đoàn viên có sự lựa chọn mũi nhọn, sáng tạo trong triển khai, cần tập trung đầu tư khảo sát, nghiên cứu tổng kết thực tiễn; đầu tư cho việc xây dựng mô hình; đổi mới phương pháp công tác chỉ đạo.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2022 - 2024

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Bám sát với mục tiêu chiến lược phát triển Học viện trong giai đoạn phát triển từ 2022 - 2025 và tầm nhìn 2035 là trở thành một cơ sở giáo dục đại học với môi trường đào tạo theo chuẩn mực kiểm định quốc tế, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, năng lực và kỹ năng hội nhập quốc tế. Hợp tác, chuyển giao tri thức cho các nước có trình độ thấp hơn và cung cấp các sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cùng với những định hướng phát triển của phong trào Đoàn của đoàn cấp trên là xây dựng môi trường hỗ trợ phát triển toàn diện kỹ năng, năng lực cho đoàn viên, thanh niên, Đoàn Thanh niên Học viện cũng đưa ra những mục tiêu với các nhiệm vụ chính trị quan trọng gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng trong đoàn viên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chương trình hành động của tuổi trẻ.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình rèn luyện đoàn viên; chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập - Nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng bổ trợ, định hướng giá trị thẩm mỹ, tác phong, thái độ, kỷ cương và thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, tạo môi trường sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, tăng cường khả năng hội nhập, nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng cho sinh viên.

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; nâng cao chất lượng tổ chức chi đoàn; thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh niên, Câu lạc bộ, Hội nhóm; thu hút nguồn lực, nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ trẻ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên sinh viên; tham gia tích cực vào công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc xây dựng, phát triển môi trường toàn diện về học tập, rèn luyện kỹ năng, nhân cách, thái độ, đạo đức, tác phong, năng lực cá nhân, vai trò của tập thể, ý thức với cộng đồng, năng lực hội nhập,... góp phần quan trọng trong sự phát triển chiến lược của Học viện giai đoạn 2022 đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 theo những định hướng chung, bám sát mục tiêu chiến lược và định hướng công tác Đoàn của Đoàn cấp trên.

- Trở thành một trong những đơn vị xuất sắc, tiên phong dẫn đầu về công tác Đoàn và phong trào thanh niên sinh viên.

- Gắn kết các hoạt động đoàn với kiến thức chuyên môn, đẩy mạnh sử dụng tiếng Anh trong các chương trình sự kiện của Đoàn Thanh niên, tạo ra môi trường ngoại ngữ mọi lúc mọi nơi.

- Nhận định tình hình, phân loại hoạt động, xây dựng môi trường đáp ứng các nhu cầu tham gia của mọi đối tượng thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực học tập khác nhau. Tạo không gian sinh hoạt sáng tạo, trẻ trung, năng động nhưng vẫn đảm bảo được tính đoàn kết, kỷ luật kỷ cương và mang tính hội nhập quốc tế cao.

- Tham vấn cho Đảng ủy và Ban giám đốc về các chính sách lớn ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng Đoàn viên thanh niên sinh viên. Nâng cao vai trò phản biện xã hội trong các vấn đề chiến lược khác.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Tiếp tục phấn đấu là Đoàn trường học vững mạnh, xuất sắc, tiêu biểu, một trong những đơn vị dẫn đầu các cơ sở giáo dục đại học. Một số mô hình

hoạt động của Đoàn Học viện sẽ trở thành mô hình điển hình tiêu biểu. Đoàn Thanh niên là môi trường để xây dựng, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên có năng lực, phẩm chất, tầm nhìn, kỹ năng, tác phong thái độ, trách nhiệm với xã hội, sáng tạo và hội nhập.

Mục tiêu chung: Khẳng định vị trí quan trọng, tiên phong của tổ chức Đoàn thanh niên trong hệ thống chính trị của Học viện, phát huy truyền thống, dẫn dắt phong trào trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào đoàn. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, sinh viên. Góp phần tích cực vào sự phát triển của Học viện. Luôn sẵn sàng thích nghi và chuyển hóa kịp thời với các giai đoạn phát triển của Học viện.

Phương hướng hành động: Coi trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện nhân cách cho đoàn viên, sinh viên. Gắn các hoạt động của Đoàn với nhiệm vụ trọng tâm của Học viện. Lấy hoạt động hỗ trợ đoàn viên, sinh viên phát triển toàn diện làm trọng tâm trên cơ sở phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ đoàn viên, cán bộ. Nâng cao chất lượng đoàn vụ, hoạt động chi đoàn. Tạo không khí giao lưu đoàn kết, xây dựng phong cách sinh viên Học viện có hoài bão, có mục tiêu, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, ước mơ khởi nghiệp. Xây dựng môi trường học tập trẻ trung, kỷ cương, văn minh. Tăng cường các hoạt động đối nội, đối ngoại, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện ngoại ngữ. Khẳng định vai trò của tuổi trẻ Học viện trong cộng đồng và xã hội.

2.1. Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, ý thức Pháp luật và xây dựng nếp sống văn hóa ý thức cộng đồng trong đoàn viên, sinh viên.

2.1.1. Mục tiêu

- Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, lý tưởng độc lập dân tộc, tạo niềm tin vững chắc vào chế độ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sinh viên;

- Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của sinh viên trong học tập, rèn luyện; tình yêu và niềm tin với sự phát triển của Học viện;

- Nâng cao nhận thức về vai trò của đoàn viên, sinh viên đối với vai trò cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

2.1.2. Chỉ tiêu cơ bản

- 100% đoàn viên, thanh niên được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, sinh hoạt công dân.

- Phấn đấu 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh do các cấp bộ Đoàn tổ chức.

- 100% đoàn viên, thanh niên không vi phạm quy chế đào tạo, thi cử, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không tham gia các hoạt động tụ tập, tuần hành trái pháp luật.

2.1.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Thực hiện tốt việc định hướng thông tin và tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; Phối hợp tổ chức tốt tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học; Chú trọng tổ chức các hoạt động phát triển kỹ năng phân tích và xử lý thông tin cho đoàn viên, như: tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng, tổ chức các buổi nói chuyện theo chuyên đề về thời sự, an ninh chính trị...;

- Đa dạng phương thức nắm bắt, định hướng dư luận thanh niên đặc biệt chú trọng công tác đấu tranh về tư tưởng, nắm bắt và định hướng thông tin dư luận trên mạng internet; Tăng cường công tác dự báo, củng cố, thường xuyên tập huấn, nâng cao chất lượng “Tổ thăm dò dư luận” để phát huy vai trò của các đội nòng cốt chính trị trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, tâm lý, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng chuẩn giá trị và đấu tranh với các biểu hiện lệch chuẩn, tránh các thủ đoạn lôi kéo rủ rê; giữ vững ổn định an ninh chính trị nội bộ đặc biệt trong các dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng;

- Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, có hành động cụ thể tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

- Chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống của dân tộc, của tổ chức Đoàn, của Học viện và giúp cho sinh viên có quan điểm thực tiễn trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; Định kỳ tổ chức thông tin tình hình thời sự, truyền thống và sự phát triển của Học viện cho cán bộ, đoàn viên; Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở, các đợt sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm trong năm;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Đa dạng nội dung, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lồng ghép các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng với các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao, thông qua các phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, tình nguyện vì cộng đồng, phát huy vai trò sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”;

- Đẩy mạnh tham gia giữ gìn kỷ cương học đường trong đoàn viên, sinh viên; tích cực đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội.

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền các hành động văn hoá văn minh, động viên khích lệ sinh viên ứng xử tốt với môi trường học tập, bạn bè, thầy cô và các hoạt động khác. Duy trì phát triển các chương trình tri ân các ngày lễ lớn 20/11, 26/3, 27/7, 22/12, 02/9...

2.2. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên học tập và nghiên cứu khoa học, chủ động lập thân, lập nghiệp, sáng tạo, khởi nghiệp và sẵn sàng hội nhập.

2.2.1. Mục tiêu

- Góp phần giáo dục đào tạo thế hệ sinh viên mới có trí tuệ, bản lĩnh khoa học vững vàng, kiến thức phong phú, tiên phong trong sáng tạo, khởi nghiệp có khả năng tiếp cận, theo kịp với tiến bộ của thời đại;

- Hỗ trợ và nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên, cung cấp hành trang cho sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập;

- Tổ chức các khóa huấn luyện khởi nghiệp, tạo điều kiện để các bạn đoàn viên, sinh viên tiếp cận với các môi trường công việc thực tế ngay tại ghế nhà trường thông qua các tour tham quan, các hoạt động trao đổi, hợp tác với các doanh nghiệp, công ty.

- Nâng cao vai trò định hướng của đội ngũ giảng viên, đoàn viên là cán bộ trẻ trong công tác hướng dẫn NCKH, hỗ trợ khởi nghiệp, huấn luyện chuyên môn, bám sát chương trình đào tạo, tiêu chuẩn đầu ra vận dụng vào các yêu cầu công tác đoàn.

2.2.2. Chỉ tiêu cơ bản

- 100% đoàn viên tham gia các hoạt động liên quan đến thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng, đặc biệt cuộc thi viết về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay do Học viện CTQG Hồ Chí Minh tổ chức.

- 100% LCD, câu lạc bộ chuyên môn sinh hoạt định kỳ, có nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, thiết thực gắn với chuyên môn.

- Trên 50% đoàn viên - sinh viên Học viện tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo của Học viện. Số lượng công trình NCKH sinh viên tăng 10% mỗi năm.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức 10 tọa đàm nâng cao kỹ năng, kiến thức hỗ trợ đoàn viên lập thân, lập nghiệp, sáng tạo và khởi nghiệp.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức 10 hoạt động, chương trình tương tác giữa đơn vị tuyển dụng và sinh viên.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức ít nhất 04 hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên.

- Tổ chức ít nhất 02 hoạt động hàng năm tạo môi trường khuyến khích sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ ít nhất 01 ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên tham gia các cuộc thi các cấp và có cơ hội triển khai thực tiễn.

- Tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu sinh viên, thanh niên quốc tế.

- 100% chi đoàn cán bộ, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tham gia các hoạt động về phong trào “Ba trách nhiệm” và “Vững chuyên môn - Giỏi nghiệp vụ - Chuẩn tác phong”.

- 100% sinh viên Học viện hưởng ứng, tích cực tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến.

- 100% đoàn viên là cán bộ trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ huấn luyện khởi nghiệp, hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ các câu lạc bộ học thuật và kỹ năng.

2.2.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện tăng cường các hoạt động phát huy sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên về quy chế; phương pháp học tập & nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học... góp phần bồi dưỡng lòng yêu nghề, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, vun đắp niềm tin, lý tưởng cho sinh viên;

- Đa dạng hoá các sân chơi, giao lưu học thuật nhằm tạo phong trào thi đua góp phần nâng cao ý thức tự học, tự đào tạo, chủ động trong học tập & NCKH; Duy trì và phối hợp tổ chức thành công Ngày hội Sinh viên Sáng tạo - Nghiên cứu - Khởi nghiệp hàng năm, có hình thức khen thưởng thích hợp đối với sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập - nghiên cứu khoa học...;

- Đẩy mạnh hoạt động của các Chi đoàn cán bộ giáo viên trong việc hỗ trợ sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học, hỗ trợ chuyên môn cho các CLB học thuật, NCKH; Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật, trao đổi kinh nghiệm học tập, NCKH; Nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

- Phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm, khởi nghiệp, xây dựng ngân hàng việc làm, kết nối sinh viên với doanh nghiệp/nhà tuyển dụng, giới thiệu địa điểm thực tập; tập huấn những kỹ năng, giao lưu các tấm gương “sáng nghiệp”, các nhà khoa học trẻ tiêu biểu... tích cực hợp tác với các tổ chức sử dụng lao động, các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức khác để thiết kế và triển khai các giải pháp và hoạt động phù hợp góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu của xã hội;

- Tham mưu công tác thi đua khen thưởng đối với các gương mặt tiêu biểu trong học tập và rèn luyện;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên; Cổ vũ phong trào học tập, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ trong đoàn viên, thanh niên thông qua các cuộc thi: Olympic tiếng Anh, Nhạc hội chào tân Sinh viên; Cuộc thi tranh biện bằng tiếng Anh; Chủ động tìm kiếm, kết nối với các đơn vị khác nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, các chương trình giao lưu với thanh niên quốc tế nhằm tạo môi trường để sinh viên giao lưu, hội nhập quốc tế;

- Tuyên truyền, vận động sinh viên thực hiện tốt nội quy trường lớp, duy trì nét đẹp của giảng đường, kiên quyết đấu tranh và có hình thức kỷ luật đối với các biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi cử;

- Tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài chính hỗ trợ cho sinh viên; tham mưu với lãnh đạo Học viện về các biện pháp hỗ trợ đoàn viên có ý tưởng khởi nghiệp.

2.3. Tổ chức các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần định hướng thẩm mỹ, lối sống và xây dựng môi trường công tác, học tập thân thiện, tích cực

2.3.1. Mục tiêu

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong sinh viên, tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển toàn diện về trí lực, thể lực, tiếp tục tuyên truyền. Góp phần xây dựng giá trị cốt lõi Học viện: Chất lượng cao, Sáng tạo, Tiên phong, Trách nhiệm, Hội nhập quốc tế.

- Thực hiện tốt công tác tình nguyện tại chỗ, thực hiện sáng tạo công tác tình nguyện vì cộng đồng theo hướng gắn với chuyên môn, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đoàn Học viện trong thời kỳ đổi mới;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tham mưu cho lãnh đạo Học viện, phối hợp với các phòng ban chức năng cùng xây dựng thực hiện xây dựng và phát triển thương hiệu sinh viên Học viện- Năng động, sáng tạo, kỷ luật, đoàn kết, hội nhập. Vững chuyên môn, thạo ngoại ngữ và giàu ý thức cộng đồng.

2.3.2. Chỉ tiêu cơ bản

- Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện.

- Hàng năm, mỗi sinh viên được tham gia ít nhất 01 hoạt động có tính định hướng lối sống, văn hóa, thể thao và thực hiện 5 ngày công tình nguyện.

- Hàng năm, tổ chức ít nhất 02 hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác với Đoàn Thanh niên các trường đại học trong nước và các đoàn đại biểu thanh niên quốc tế.

- Gây quỹ hỗ trợ cho các chương trình gây quỹ từ thiện vùng sâu vùng xa, vùng cao, các địa điểm điểm tình nguyện xa.

- Phấn đấu 2.500 lượt đoàn viên tham gia hiến máu Nhân đạo.

- Phấn đấu triển khai thành công 04 công trình thanh niên tại các địa phương còn khó khăn.

2.3.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Vận động đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần tình nguyện trong mỗi việc làm thường ngày: tình nguyện chia sẻ giúp đỡ người gặp khó khăn; tình nguyện giúp đỡ nhau trong cuộc sống, học tập; tình nguyện giữ gìn vệ sinh môi trường - tiết kiệm; tình nguyện giữ gìn an ninh chính trị, phát hiện và tố giác tiêu cực; tình nguyện vì giảng đường xanh; tình nguyện chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện...;

- Thực hiện tốt các chương trình thực hành tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, chương trình rèn luyện kỹ năng mềm - rèn luyện sức khỏe - rèn luyện đạo đức, lối sống;

- Tích cực phát động và hướng dẫn đoàn viên, sinh viên tham gia các đợt phát động rèn luyện “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

- Thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện gắn với việc phát huy tính sáng tạo, tự chủ và khả năng chuyên môn của sinh viên, góp phần tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở các địa bàn dân cư...;

- Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tương thân tương ái, hoạt động chung sức cùng cộng đồng ngay tại đơn vị nhằm giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện; Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả và nâng chất các chiến dịch tình nguyện thường xuyên: Mùa hè xanh, Mùa đông Ấm, tết Sum vầy, Tiếp sức mùa thi. Nghiên cứu triển

khai rộng hơn các hoạt động tình nguyện tại chỗ như Giãng đường xanh, đổi túi nilon lấy cây...

- Tăng cường xã hội hóa các hoạt động tình nguyện; phát huy tính chủ động của Liên Chi đoàn, chi đoàn và của sinh viên trong việc thành lập các đội sinh viên tình nguyện tại chỗ và tìm nguồn kinh phí phục vụ phong trào;

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Thường xuyên tổ chức các chương trình tìm kiếm tài năng trong sinh viên; Đẩy mạnh hoạt động của các Câu lạc bộ sở thích.

2.4. Nâng cao chất lượng đoàn viên và hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong tổ chức hoạt động Câu lạc bộ, hội nhóm, thành lập và phát triển Hội sinh viên; tham gia xây dựng Đảng.

2.4.1. Mục tiêu

- Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, thống nhất ý chí, phân cấp rõ ràng và cơ chế quản lý dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác;

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; Nâng cao trình độ lý luận, khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin, tư duy sáng tạo trong cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về tư tưởng chính trị, mạnh về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn;

- Tạo niềm tin và thu hút ngày càng đông đảo thanh niên đến với các hoạt động Đoàn;

- Phát huy vai trò của tổ thăm dò dư luận, kịp thời cập nhật các thông tin xã hội, các vấn đề tồn tại để kịp thời nắm bắt, xử lý và phản biện các vấn đề xã hội, chính sách.

- Đảm bảo vai trò nòng cốt chính trị trong việc thành lập xây dựng tổ chức Hội Sinh viên và hỗ trợ tốt công tác phát triển các câu lạc bộ, Hội nhóm tại Học viện;

- Tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, trong đó công tác phát triển Đảng viên trẻ được quan tâm triển khai.

2.4.2. Chỉ tiêu cơ bản

- 100% cán bộ đoàn có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức phong trào.
- 100% cán bộ đoàn được tham gia tập huấn các cấp hàng năm.
- Mỗi năm có ít nhất 02 hoạt động trao đổi, giao lưu học hỏi với cán bộ Đoàn các đơn vị.

- Phấn đấu thành lập mới 03 Câu lạc bộ/Tổ/Đội/Nhóm/CLB.
- Trên 90% đoàn viên, chi đoàn xếp loại khá trở lên trong mỗi năm học.
- Hàng năm giới thiệu kết nạp được trên 200 đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

2.4.3. Nội dung và các biện pháp thực hiện

- Xây dựng các chương trình hành động góp phần củng cố lề lối làm việc; thực hiện việc tuân thủ kỷ cương, kỷ luật, khen thưởng trong Đoàn; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác của các cơ sở Đoàn; thực hiện tốt công tác đoàn vụ;

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Định kỳ hàng năm tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ đoàn. Triển khai thực hiện tốt các buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề tại chi đoàn, đoàn cơ sở, các đợt sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề trong năm;

- Phát triển mạnh mẽ hơn vai trò của tổ thăm dò dư luận, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, các vấn đề tồn tại trong đoàn viên, thanh niên để xử lý, khắc phục và nâng cao vai trò nhận thức, tư vấn và phản biện xã hội của tổ chức Đoàn trong môi trường đại học.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc tổ chức Đoàn tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, chính quyền trong sạch;

- Rà soát, sắp xếp, củng cố, đổi mới và nâng chất hoạt động các câu lạc bộ hiện có, phát triển các câu lạc bộ mới nhằm đa dạng hóa phương thức thu hút, tập hợp thanh niên;

- Xây dựng đề xuất chính sách chế độ phù hợp cho cán bộ đoàn, cán bộ chủ chốt trong các CLB, hội nhóm với Đảng ủy, Ban giám đốc cũng như Đoàn cấp trên để bảo vệ những quyền lợi xứng đáng và ghi nhận kịp thời cho những cá nhân, tập thể tích cực trong hoạt động chung.

- Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Chú trọng tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền là Đại hội thể hiện sự khát vọng của tuổi trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền với ý chí quyết tâm đem hết tài năng, sức trẻ tổ chức các phong trào thanh niên sôi nổi, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, xung kích cho đoàn viên sinh viên Học viện; nhằm thực hiện mục tiêu đoàn kết tập hợp sức trẻ vì sự phát triển của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các cấp bộ đoàn giao. Với chủ đề: **“Khát vọng - Xung kích - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”**. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, sinh trong toàn Học viện nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, sáng tạo, rèn luyện về mọi mặt, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2024.

**BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN HỌC VIỆN
KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2019 - 2022**